

สรุปข่าวประจำวันที 26 มิ.ย. 67

ข่าวส่งห้องอธิบดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหนังสือพิมพ์

- ดันคั้งบางกะเจ้าพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ (เดลินิวส์ 27 มิ.ย. 67 หน้า 3)

ข่าวเว็บไซต์

- นายกฯ สั่ง 4 กระทรวง ดันคั้งบางกะเจ้า แซนด์บ็อกซ์คุ้มครองพท.ป่ากำหนดเกณฑ์ยกเว้นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

matichon วันที่ 25 มิถุนายน 2567 https://www.matichon.co.th/politics/news_4646969

- นายกฯ สั่งทำคลองลัดโพธิ์-บางกระเจ้าเป็นพื้นที่แซนด์บ็อกซ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นเก็บภาษี

ผู้จัดการออนไลน์ 25 มิ.ย. 2567 <https://mgronline.com/politics/detail/9670000054248>

- "รัตเกล้า" เผย ครม. รับทราบข้อเสนอแนะกรณีหน่วยงานของรัฐไม่จัดตั้งนิคมสร้างตนเองเพื่อสงเคราะห์ชาวเขา และจัดทำแผนแม่บทการแก้ปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565

thaigov 25/06/2567 <https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/84959>

- แจกพิกัด ต้นไม้ฟรี กล้าไม้ พันธุ์ไม้ 18 ชนิด ประชาชนทั่วไป คนกรุงเทพฯ หน่วยงานขอรับได้ไม่เสียเงิน เช็คเลย

thaihometown วันที่ 25 มิถุนายน 2567 <https://www.thaihometown.com/news/14714/>

- ชุมพร - โรงเรียนกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

4forcenews 25/06/2024 <https://www.4forcenews.com/374036/>

- ชุมพร - โรงเรียนกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

@SIAMFOCUSTIME 25/06/2024 <https://www.siamfocustime.com/543545/>

- TCMC จัดกิจกรรมปลูกป้อง Plant & Protect ปี 2

themasterth 25 มิถุนายน 2024 <https://themasterth.com/?p=72033>

- TCMC จัดกิจกรรมปลูกป้อง Plant & Protect ปี 2

mitihoon 25 มิถุนายน 2024 <https://www.mitihoon.com/2024/06/25/467766/>

- อติตทหารผ่านศึก ร้องถูกหลอกซื้อที่ดินป่าสงวนฯ

เข้านี้ที่หมอชิต วันที่ 26 มิ.ย. 2567 <https://news.ch7.com/detail/736039>

ดันคั่งบางกะเจ้าพื้นที่แลนด์บ็อกซ์

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เนื่องจากพระราชดำริสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่อยู่บริเวณคั่งบางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่องแลนด์บ็อกซ์ในการประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าและคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คั่งบางกะเจ้า เพื่อนำมาเสนอ ครม.ต่อไป ทั้งนี้ หากสื่อมวลชนจำได้ เดือน พ.ค. เราได้ไปเยี่ยมชม ซึ่งคั่งบางกะเจ้าเป็นปอดของ กทม. ที่เรานึกถึงไว้



นายกฯ สั่ง 4 กระทรวง ดันคืบงานกะเจ้า แซนด์บ็อกซ์คุมครองพท.ป่ากำหนดเกณฑ์ยกเว้นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

matichon วันที่ 25 มิถุนายน 2567 https://www.matichon.co.th/politics/news_4646969

นายกฯ สั่ง 4 กระทรวง ดันคืบงานกะเจ้า แซนด์บ็อกซ์คุมครอง พท.ป่า กำหนดเกณฑ์ยกเว้นภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง พร้อมให้อพท.ทำแผนท่องเที่ยวยั่งยืนชง ครม.

เมื่อเวลา 11.25 น.วันที่ 25 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาพื้นที่โครงการประตูละบายน้ำคลองลาดโพธิ์ เนื่องจากพระราชดำริสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่อยู่บริเวณคู้บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่องแซนด์บ็อกซ์ในการประกาศหลักเกณฑ์คุมครองพื้นที่ป่าและคุมครองพื้นที่สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คู้บางกะเจ้า เพื่อนำมาเสนอ ครม.ต่อไป ทั้งนี้ หากสื่อมวลชนจำได้ เดือน พ.ค.เราได้ไปเยี่ยมชมเยียน ซึ่งคู้บางกะเจ้าเป็นปอดของ กทม.ที่เราอนุรักษ์ไว้



นายกฯ สั่งทำคลองลัดโพธิ์-บางกระเจ้าเป็นพื้นที่แลนด์บ็อกซ์คุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นเก็บภาษี

ผู้จัดการออนไลน์ 25 มิ.ย. 2567 <https://mgronline.com/politics/detail/9670000054248>

นายกฯ สั่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณาโครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ ฝั่งบางกระเจ้า เป็นพื้นที่แลนด์บ็อกซ์ประกาศหลักเกณฑ์พื้นที่ป่าและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้ยกเว้นเก็บภาษี สั่ง อพท.จัดทำแผนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 11.25 น.วันที่ 25 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พิจารณาพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ เนื่องจากพระราชดำริสวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ที่อยู่บริเวณฝั่งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ เป็นพื้นที่นำร่อง (แลนด์บ็อกซ์) ในการประกาศหลักเกณฑ์คุ้มครองพื้นที่ป่าและคุ้มครองพื้นที่สิ่งแวดล้อม ให้ได้รับการยกเว้นจากการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และสั่งการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ฝั่งบางกระเจ้า เพื่อนำมาเสนอ ครม. ต่อไป ทั้งนี้ หากสื่อมวลชนจำได้ เดือน พ.ค.เราได้ไปเยี่ยมเยียน ซึ่งฝั่งบางกระเจ้าเป็นปอดของ กทม. ที่เรานุรักษ์ไว้

ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 ให้ พส. คืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ไปดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน จึงเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนแปลงมติเดิม ดังนั้น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2505 ย่อมสิ้นผลไป การที่ พส. ไม่ได้จัดตั้งนิคมสร้างตนเองเพื่อสงเคราะห์ชาวเขาจึงไม่เป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

พส. ได้ส่งคืนพื้นที่ให้กรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2545 แต่ขอคืนพื้นที่ประมาณ 47,021.52 ไร่ ไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจัดทำแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 แต่แผนแม่บทดังกล่าวไม่ครอบคลุมพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ซึ่งเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยในบริเวณภูทับเบิกตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้พื้นที่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน และอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ พส. และกรมป่าไม้ ซึ่งมีนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่แตกต่างกัน จึงเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีวิถีวัฒนธรรมและเป็นชุมชนเดียวกันมาตั้งแต่ต้น และกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินสิทธิชุมชนสิทธิในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ และความมั่นคงในการถือครองที่ดิน ถือเป็นการกระทำหรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม. ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. ให้ พส. กรมป่าไม้ และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติจัดที่ดินบริเวณหมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 16 ตำบลวังบาล และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ (ภูทับเบิก) ทั้งส่วนที่อยู่ในแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 และส่วนที่อยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในรูปแบบอื่นตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ให้กับผู้ร้องและประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ม้งเพื่ออยู่อาศัยและทำประโยชน์ โดยให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกำหนดเงื่อนไขการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งนี้ หาก พส. จัดที่ดินบริเวณภูทับเบิกเฉพาะส่วนที่อยู่ในแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560-2565 จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง และขัดต่อหน้าที่ของรัฐในการวางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการจัดให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 70 และมาตรา 72 (1) และ (3)
2. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พื้นที่ เพื่อจัดที่ดินต่อไปได้ ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ซึ่งต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนำไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ สลค. ภายใน 30 วัน เพื่อนำเสนอกรม. ต่อไป



แจกพิกัด ต้นไม้ฟรี กล้าไม้ พันธุ์ไม้ 18 ชนิด ประชาชนทั่วไป คนกรุงเทพฯ หน่วยงานขอรับได้ไม่เสียเงิน เช็กเลย

thaihometown วันที่ 25 มิถุนายน 2567 <https://www.thaihometown.com/news/14714/>

คนรักต้นไม้เตรียมตัวให้พร้อม จัดพื้นที่เตรียมที่ดินให้พร้อม เปิดพิกัดแจกต้นไม้ฟรี พันธุ์ไม้ 18 ชนิด สำหรับประชาชนทั่วไป ชาวกรุงเทพฯ หรือหน่วยงานขอรับได้เลย ไม่เสียเงิน เช็กเลย แจกวันไหน เอกสารหลักฐานขอรับกล้าไม้ ลดโลกร้อนด้วยกัน

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เปิดเผยว่า แจกกล้าไม้ ต้นไม้ฟรี ช่วงเช้าปีครึ่งคือ 11:00 น. และช่วงบ่ายปีครึ่งคือ 15:00 น. แจก 200 กล้าต่อไร่ครึ่งละไม่เกิน 400 กล้า

โดยประชาชน บริษัทและหน่วยงานทั่วไป **คนกรุงเทพฯ** สามารถติดต่อขอรับกล้าไม้ฟรี **ไม่เสียเงิน** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในวันและเวลาราชการ เริ่มวันแรก 20 มิถุนายน 2567 นี้ จนกว่ากล้าไม้จะหมด **เตรียมพื้นที่ เตรียมที่ดินให้พร้อมได้เลย** ลดโลกร้อนด้วยกัน

แจกจนกว่ากล้าไม้จะหมด ขอรับกล้าไม้ฟรีได้ที่ **ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ** ส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้

- ช่วงเช้าปีครึ่งคือ 11:00 น.
- ช่วงบ่ายปีครึ่งคือ 15:00 น.
- แจก 200 กล้าต่อไร่ครึ่งละไม่เกิน 400 กล้า
- ติดต่อขอรับได้จนกว่ากล้าไม้จะหมด
- แจกในวัน และเวลาราชการ

ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02977 6858, 06-1024-8149
- Facebook : ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ (คลิก)



ชุมพร – โรงเรียนกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

4forcenews 25/06/2024 <https://www.4forcenews.com/374036/>

ชุมพร เปิดโรงเรียนกล้าไม้ พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 25 มิ.ย.67 ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร หมู่ 7 ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลูย์ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) โดยมีประชาชนที่สนใจและ ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยมีว่าที่ร้อยโท ประศาสน์ ทองป่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาคูควบคุม ไฟป่าภาคใต้ นายธนวัฒน์ ยกศรี ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าชุมพร นายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผู้ช่วย สส.สันต์ แซ่ตั้ง และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวพัชรี บุญย้อย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ เกิดปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เกิดปัญหาภัยแล้ง อย่งที่จังหวัด ชุมพรเคยประสบมา กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย จึงมีนโยบายด้านการ ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกนำและปลูกต้นไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง อีกทั้งกรมป่าไม้ยังมี นโยบายในการแจกกล้าไม้ฟรีอีกด้วย ดังนั้นงานด้านการเพาะชำกล้าไม้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งกล้าไม้ที่มีคุณภาพ สำหรับนำไปปลูกต่อไป โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้(โรงเรียนกล้าไม้) จึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเพาะกล้าไม้ โรคและศัตรูพืชของต้นไม้ ตลอดจนแนวทางการปลูกไม้ เศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง

นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลูย์ กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) เป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึก

อบรม ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ด้านป่าไม้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดจำนวนลง อย่งรวดเร็วต่อเนื่องของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการขยายตัวในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที ่เมื่อถูกทำลายแล้วสามารถปลูกฟื้นฟูให้กลับสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมได้ ดังนั้นการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อแจกจ่ายให้แก่

ประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างเครือข่ายบุคลากรที่จะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการเพาะชำกล้าไม้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อไป



ชุมพร – โรงเรียนกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว

@SIAMFOCUSTIME 25/06/2024 <https://www.siamfocustime.com/543545/>

ชุมพร เปิดโรงเรียนกล้าไม้ พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

วันที่ 25 มิ.ย.67 ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร หมู่ 7 ตำบลสลูย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายอนิรุท พลราม นายกอบต.สลูย์ เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) โดยมีประชาชนที่สนใจและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยมีว่าที่ร้อยโท ประศาสน์ ทองป่อง หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟฟ้าภาคใต้ นายธนวัฒน์ ยกศรี ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการไฟฟ้าชุมพร นายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผู้ช่วย สส.สันต์ แซ่ตั้ง และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวพัชรี บุญย้อย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้เกิดปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง เกิดปัญหาภัยแล้ง อย่างที่จังหวัดชุมพรเคยประสบมา กรมป่าไม้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทย จึงมีนโยบายด้านการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกนำและปลูกต้นไม้ที่ดิ้นกรรมสิทธิ์ของตนเอง อีกทั้งกรมป่าไม้ยังมีนโยบายในการแจกกล้าไม้ฟรีอีกด้วย ดังนั้นงานด้านการเพาะชำกล้าไม้จึงเป็นส่วนหนึ่งของการได้มาซึ่งกล้าไม้ที่ดีมีคุณภาพสำหรับนำไปปลูกต่อไป โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้(โรงเรียนกล้าไม้) จึงจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเพิ่มทักษะความรู้ด้านการเพาะกล้าไม้ โรคและศัตรูพืชของต้นไม้ ตลอดจนแนวทางการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินของตนเอง

นายอนิรุท พลราม นายกอบต.สลูย์ กล่าวว่า การฝึกอบรมโครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) เป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึก

อบรม ซึ่งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ด้านป่าไม้ในปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่องของทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากการขยายตัวในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งที่เมื่อถูกทำลายแล้วสามารถปลูกฟื้นฟูให้กลับสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมได้ ดังนั้นการเพาะชำกล้าไม้ที่มีคุณภาพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้นำไปปลูกเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การสร้างเครือข่ายบุคลากรที่จะเป็นสื่อกลางในการ

ถ่ายทอดความรู้และทักษะด้านการเพาะชำกล้าไม้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หลังจากผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และนำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อประเทศชาติต่อไป



TCMC จัดกิจกรรมปลูกป่า Plant & Protect ปี 2

themasterth 25 มิถุนายน 2024 <https://themasterth.com/?p=72033>

กลับมาแล้ว.....กับกิจกรรมดีๆ จากทาง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทีซีเอ็มซี นำทัพโดย นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร และเหล่าพนักงาน ทีซีเอ็มซีที่พร้อมใจ พร้อมกาย สมัครเป็นจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ปลูกป่า กับทาง พันธมิตร Care the Wild โดยร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า Plant & Protect” ปี 2 เป็นการร่วมมือกันกับภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ทีซีเอ็มซี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และชุมชนบ้านโคกลึก จ.ชัยนาท ในการร่วมกันปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ จำนวนต้นไม้ 2,000 ต้น ทั้งนี้ ทางทีซีเอ็มซียังได้ มอบปุ๋ยจำนวน 250 กิโลกรัม (เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการนำ Sludge (กากตะกอนชีวภาพ) จากระบบบำบัดน้ำเสียในบริษัทของทีซีเอ็มซี มาผ่านกระบวนการ นำกลับไปเป็นปุ๋ย) มอบให้กับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกลึก ต. กะบกเตี้ย จ.ชัยนาท โดยกิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้ จะมีการรายงานผลทุกๆ 6 เดือน ให้กับทางทีซีเอ็มซี ได้ทราบความคืบหน้า ของการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชต่างๆ ที่ได้ลงปลูกไว้ ปีนี้ เราได้ลงพันธุ์ไม้ประเภทเบญจพรรณ อาทิ พะยูง และประดู่ป่า เป็นต้น

โดยกิจกรรมนี้ ทางบริษัทเราได้ดำเนินการร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายโครงการ “ปลูกป่า Plant & Protect” ไว้ทั้งหมด 10 ปี ซึ่งแต่ละปีจะมีสถานที่ปลูกป่าที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับทางกรมป่าไม้ที่จะจัดสรร หาพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรม (ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีข้อกำหนดของทางกรมป่าไม้) ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทางเราได้ร่วมทำกิจกรรม “ปลูกป่า Plant & Protect” ปีที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ได้ทำการปลูกต้นไม้ 15 ไร่ จำนวน 3,000 ต้น และปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นที่จ.ชัยนาท ปลูกต้นไม้ 10 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น รวมทั้งหมด ตอนนี ทางบริษัททีซีเอ็มซี ปลูกไป 25 ไร่ จำนวนต้นไม้ 5,000 ต้น นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง TCMC ได้จัดขึ้น โดย “กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาทำกิจกรรม CSR ร่วมกันของพนักงาน แต่ยังเป็นการสร้างสามัคคี การร่วมมือร่วมใจ และสร้างสังคม โดยการแบ่งปัน พร้อมเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย ที่สำคัญ เราตระหนักถึง การอยู่ร่วมกัน ของ มนุษย์ และ ธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนให้กับโลก การปลูกป่านั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ เมื่อเป็นระบบนิเวศ แปลว่าย่อมเกี่ยวกับสารพัดชีวิต ดินที่เหมาะสม น้ำที่พอเพียง อากาศที่เหมาะสม ส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งนั้น ช่วงแรก ๆ ป่าก็ต้องการการดูแล ก่อนที่จะสามารถเกื้อกูลชุมชนได้ ดังนั้น เรามองหาปัจจัยที่เกื้อกูล ทั้งพื้นที่ ชุมชน ความรู้เรื่องเกษตร กรมป่าไม้ และ ตลาดหลักทรัพย์ พาทุกปัจจัยมาเจอกัน อยากเห็นความร่วมมือของทุกฝ่าย สร้างจุดเปลี่ยนเล็กๆ และ หวังว่าจะเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ นี้ สร้าง impact ที่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ชุมชนและป่าได้

ฟังพากัน ช่วยดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ ลดผลกระทบของโลก มาร่วมมือร่วมใจกันปลูกพื้นผืนป่าที่ยั่งยืนให้ลูกให้หลาน
ดีใจที่กรมป่าไม้และสำนักจัดการป่าชุมชนจัดหาพื้นที่และพันธุ์ไม้ให้ และที่สำคัญคือใจที่ตลาดหลักทรัพย์เชื่อมให้ทุกคนมาพบ
กันและ เรา TCM Corporation ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ แบบนี้ ต่อๆ ไป” ปิยพร กล่าวทิ้งท้าย สำหรับโครงการ
ปลูกป่านี้นอกจากบริษัทจะได้ใช้ carbon credit เพื่อลด carbon 10% สุดท้ายแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ
climate change ให้แก่พนักงานขององค์กรทุกระดับ และยังช่วยให้ชุมชนโดยรอบได้ฟังพาอาศัย ได้ใช้ประโยชน์จากป่านี้
ด้วย



TCMC จัดกิจกรรมปลูกป่า Plant & Protect ปี 2

mitihoon 25 มิถุนายน 2024 <https://www.mitihoon.com/2024/06/25/467766/>

มติหุ้น – กลับมาแล้ว.....กับกิจกรรมดีๆ จากทาง บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ทีซีเอ็มซี นำทัพโดย นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเหล่าพนักงาน ทีซีเอ็มซีที่พร้อมใจ พร้อมกาย สมัครเป็นจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ปลูกป่า กับทาง พันธมิตร Care the Wild โดยร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า Plant & Protect” ปี 2 เป็นการร่วมมือกันกับภาคีทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ทีซีเอ็มซี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ และ ชุมชนบ้านโคกลีค จ.ชัยนาท ในการ

ร่วมกันปลูกป่า จำนวน 10 ไร่ จำนวนต้นไม้ 2,000 ต้น ทั้งนี้ ทางทีซีเอ็มซียังได้ มอบปุ๋ยจำนวน 250 กิโลกรัม (เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการนำ Sludge (กากตะกอนชีวภาพ) จากระบบบำบัดน้ำเสียในบริษัทของทีซีเอ็มซี มาผ่านกระบวนการ นำกลับไปเป็นปุ๋ย) มอบให้กับพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกลีค ต. กะบกเตี้ย จ.ชัยนาท โดยกิจกรรมการปลูกป่าครั้งนี้ จะมีการรายงานผลทุกๆ 6 เดือน ให้กับทางทีซีเอ็มซี ได้ทราบความคืบหน้า ของการเจริญเติบโตของพันธุ์พืชต่างๆ ที่ได้ลงปลูกไว้ ปีนี้ เราได้ลงพันธุ์ไม้ ประเภทเบญจพรรณ อาทิ พะยูง และประดู่ป่า เป็นต้น

โดยกิจกรรมนี้ ทางบริษัทเราได้ดำเนินการร่วมกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตั้งเป้าดำเนินโครงการ “ปลูกป่า Plant & Protect” ไว้ทั้งหมด 10 ปี ซึ่งแต่ละปีจะมีสถานที่ปลูกป่าที่แตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับทางกรมป่าไม้ที่จะจัดสรร หาพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการเข้าร่วมกิจกรรม (ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีข้อกำหนดของทางกรมป่าไม้) ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทางเราได้ร่วมทำกิจกรรม “ปลูกป่า Plant & Protect” ปีที่ 1 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ได้ทำการปลูกต้นไม้ 15 ไร่ จำนวน 3,000 ต้น และปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดขึ้นที่จ.ชัยนาท ปลูกต้นไม้ 10 ไร่ จำนวน 2,000 ต้น รวมทั้งหมด ตอนนี้ ทางบริษัททีซีเอ็มซี ปลูกไป 25 ไร่ จำนวนต้นไม้ 5,000 ต้น นับเป็นกิจกรรมดีๆที่ทาง TCMC ได้จัดขึ้น โดย “กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การมาทำกิจกรรม CSR ร่วมกันของพนักงาน แต่ยังเป็นการสร้างสามัคคี การร่วมมือร่วมใจ และสร้างสังคมโดยการแบ่งปัน พร้อมเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย ที่สำคัญ เราตระหนักถึง การอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์ และ ธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ร่วมกันสร้างอนาคตอย่างยั่งยืนให้กับโลก การปลูกป่านั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อน

เป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ เมื่อเป็นระบบนิเวศ แปลว่าย่อมเกี่ยวกับสารพัดชีวิต ดินที่เหมาะสม น้ำที่พอเพียง อากาศที่เหมาะสม ส่งผลต่อระบบนิเวศทั้งนั้น ช่วงแรก ๆ ป่าก็ต้องการการดูแล ก่อนที่จะสามารถเกื้อกูลชุมชนได้ ดังนั้น เรามองหาปัจจัยที่เกื้อกูล ทั้งพื้นที่ ชุมชน ความรู้เรื่องเกษตร กรรมป่าไม้ และ ตลาดหลักทรัพย์ พาทุกปัจจัยมาเจอกัน อยากรเห็นความร่วมมือของทุกฝ่าย สร้างจุดเปลี่ยนเล็กๆ และ หวังว่าจะเปลี่ยนสิ่งเล็กๆ นี้ สร้าง impact ที่ใหญ่ขึ้น ช่วยให้ชุมชนและป่าได้พึ่งพากัน ช่วยดูดซับคาร์บอนจากบรรยากาศ ลดผลกระทบของโลก มาร่วมมือร่วมใจกันปลูกฟื้นคืนป่าที่ยั่งยืนให้ลูกให้หลาน ดีใจที่กรมป่าไม้และสำนักจัดการป่าชุมชนจัดหาพื้นที่และพันธุ์ไม้ให้ และที่สำคัญดีใจที่ตลาดหลักทรัพย์เชื่อมให้ทุกคนมาพบกันและ เรา TCM Corporation ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ แบบนี้ ต่อๆ ไป” ปิยพร กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับโครงการปลูกป่านี้ นอกจากบริษัทจะได้ใช้ carbon credit เพื่อลด carbon 10% สุดท้ายแล้ว ยังช่วยสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของ climate change ให้แก่พนักงานขององค์กรทุกระดับ และยังช่วยให้ชุมชนโดยรอบได้พึ่งพาอาศัย ได้ใช้ประโยชน์จากป่านี้ด้วย



อดีตทหารผ่านศึก ร้องถูกหลอกซื้อที่ดินป่าสงวนฯ

เข้านี้ที่หมอชิต วันที่ 26 มิ.ย. 2567 <https://news.ch7.com/detail/736039>

เข้านี้ที่หมอชิต - มาที่ความเดือดร้อนของทหารผ่านศึก ที่ปัจจุบันแม้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว และมุ่งหาอาชีพทำกิน แต่สุดท้ายกลับถูกนายกสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดตราด หลอกลงทะเบียน และจ่ายเงิน 5,000 บาท เข้าโครงการ "ขอที่ทำกิน" แต่กลับกลายเป็นพื้นที่ป่าสงวน ไม่มีสิทธิ์ใช้พื้นที่

ตัวแทนกลุ่มทหารผ่านศึกจังหวัดตราด นับ 10 คน เข้าแจ้งความ กับตำรวจ สภ.เมืองตราด เอาผิดกับ นายธงชัย ซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมทหารผ่านศึก หลังหลอกให้ลงทะเบียน และจ่ายเงิน 5,000 บาท เพื่อเข้าโครงการ "ขอที่ทำกิน" แต่กลับพบว่าที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทำกินไม่ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ผู้เสียหาย เล่าว่า เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ปี 2560 นายธงชัย มาติดและบอกว่าใครที่เป็นทหารผ่านศึกมีสิทธิ์ขอที่ทำกิน แต่ต้องเสียค่าสมัครลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท

หน้าซ้ำ นายธงชัย ยังพาพวกตนไปดูพื้นที่ในแปลงที่จะจัดสรรให้ผู้ลงทะเบียนไว้ และก็พบมีการติดตั้งป้ายโครงการ ก็ดูน่าเชื่อถือ ทำให้หลายคนหลงเชื่อ ติดต่อขอร่วมโครงการกันมากกว่า 500 คน แต่พอเวลาผ่านไปไม่ต่ำกว่า 1 ปี เรื่องกลับไม่คืบหน้า พอทวงถามเพื่อขอเงินคืนกลับถูกบอกให้ไปฟ้องร้องกับศาล ฯ

ด้าน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดตราด ที่มาพบกับผู้เสียหายด้วยก็บอกว่า พื้นที่ปักป้ายว่าเป็นแปลงที่ทำกินให้กับทหารผ่านศึกนั้น เป็นที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่สามารถอนุญาตให้ใครเข้าไปทำกินได้ อีกทั้งเหตุลักษณะนี้ก็ยังพบว่าเกิดขึ้นในอีกหลายจังหวัดด้วย จึงอยากเตือนชาวบ้านถ้าต้องการมีที่ดินทำกินให้ไปแจ้งกับฝ่ายปกครอง และสำนักงานปฏิรูปที่ดินแต่ละจังหวัด เพื่อพิจารณาจัดสรรที่ดิน สปก. ให้ทำกินต่อไป